

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลที่เกิดขึ้น	หมายเหตุ
๑	โครงการ/กิจกรรมต่อต้านทุจริต	๑. นายองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน และ ผู้ปฏิบัติงานกล่าวปฏิญาณตนการ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี ๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแสดงพลังไม่ทนต่อการทุจริต ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ด้านทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	๑. ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ตื่นตัวตระหนักรู้ และร่วมมือกันก่อให้เกิดพลังในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ๒. เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้สถาบันเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โดยมีการประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน และกล่าวปฏิญาณตนของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	
๒	โครงการสนับสนุนคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีธรรมาภิบาล	๑. สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะทำงานกำกับดูแลติดตามเรื่อง ร้องเรียนเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนมีการติดตาม และตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้ เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนทุก สองเดือน ๒. สนับสนุนนายทะเบียนเรื่องร้องเรียน ให้มีความรู้เข้าใจในการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ถูกต้องและสามารถ ตรวจสอบติดตามการดำเนินกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการจัดกิจกรรมอบรมนายทะเบียน เรื่องร้องเรียน	๑. มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบเรื่องร้องเรียน อย่างเป็นกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ ๒. มีข้อเสนอแนะการจัดการเรื่องร้องเรียนต่อส่วนงาน ที่เกี่ยวข้อง ๓. ผู้ปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหรือ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนเรื่องร้องเรียนมี ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการ จัดการเรื่องร้องเรียนได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับ	

ลำดับที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลที่เกิดขึ้น	หมายเหตุ
			เรื่องร้องเรียน และดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้ อย่าง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ	
			๕. ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้านการดำเนินการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติงานและ ดำเนินการแก้ไข ปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจาก ช่องทางการร้องเรียนต่างๆ โดยกระบวนการและ วิธีการดำเนินงานต้องเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน	
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสารของราชการและ การปฏิบัติหน้าที่ในการ ให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม บทบัญญัติของกฎหมายให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร	อยู่ระหว่างการเสนอโครงการเพื่อจัด กิจกรรม พัฒนาความรู้เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารของราชการ และการปฏิบัติ หน้าที่ในการให้บริการข้อมูล	๑. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ และมีศักยภาพใน การ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ ราชการ ๒. ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในการดูแล สามารถ ดำเนินการพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนขอรับบริการอย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ๓. เป็นการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ	
๔	โครงการสร้างค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กร	องค์กรได้จัดโครงการสัมมนา ปฏิบัติงาน	๑. ผู้ปฏิบัติงานเกิดการเรียนรู้และการจัดการความรู้ อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม ๒. ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม องค์กร และแนวปฏิบัติตามค่านิยม ๓. ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจในการทำงานให้กับองค์กร และเกิด ความรัก ความผูกพันต่อองค์กร และการ สร้างความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน	

